

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 9 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14531

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 41.80 Ad Value: 37,620

PRValue (x3): 112,860

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสพลังงาน



■■ บมจ.ไทยออยล์...ลาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบรอบสัปดาห์นี้ (8-12 ก.พ. 2564)...โดยระบุว่า ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ จะได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มปรับลดลง หลังกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรเนื่องจากความชัดเจนของนโยบายการผลิตน้ำมันดิบยังเป็นตามข้อตกลงเดิม อย่างไรก็ตาม ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายประเทศยังคงมาตรการล็อกดาวน์และขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด... ลาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 53-58 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล...ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่กรอบ 56-61 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล...■■ ตอนนี้หลายบริษัทพลังงานฟอสซิลกำลังแตกไลน์ธุรกิจออกไปในสาขาต่างๆ มากมาย...เช่น พลังงานทางเลือกหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์...บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG...ก็เช่นกันทันทีที่องค์การอาหารและยา (อย.) เปิดให้มีการขออนุญาตทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา... แม้ว่า PTG เตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา...ด้วยนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว อะไรที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน บริษัทพร้อมจะทำ ทั้งนี้ บริษัทมีธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ที่มารองรับเพื่อต่อยอดในธุรกิจนี้...■■ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเดินหน้า

นำผลงานวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ 20C Discharge C Rate & Pole Solid State Battery หรือ Batt 20C ที่ กฟผ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาและขึ้นบัญชีนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ในการนำ Batt 20C ไปขยายผลสู่ธุรกิจด้านการขนส่ง อาทิ ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ ยานยนต์พิเศษสำหรับกิจการภาคพื้นในสนามบิน การพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary EV Charger) และแบบเคลื่อนที่ (Mobile EV Charger) เพื่อให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมันและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ ช่องทางการตลาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นธุรกิจนำร่องในอนาคตต่อไป โดยมีกรอบระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 5 ปี...สำหรับ Batt 20C เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง สามารถปล่อยและรับประจุ (Charge และ Discharge) ได้ดีกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึง 20 เท่า จึงเหมาะแก่การนำไปใช้ร่วมกับพลังงานทดแทนเพื่อเสริมเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า การใช้งานเพื่อเสริมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือหากนำไปใช้เป็นแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าจะมีความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงและช่วยลดระยะเวลาในการชาร์จ...■■ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน The Asset ESG Corporate Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย The Asset นิตยสารด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย โดยรางวัลที่ ปตท.สผ.ได้รับ ได้แก่ รางวัล ESG Corporate Platinum จากการประเมินผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นครั้งที่ 11 รางวัล Best Initiative in Innovation จากโครงการ The Pilot Recycled

Drill Cuttings Road เป็นครั้งที่ 6 รางวัล Best Investor Relations Team เป็นครั้งที่ 6 และรางวัล Best CEO ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้น้ององค์กรซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงาน มีกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ...รางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2020 มีหลักเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลให้กับบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในปีนี้การมอบรางวัลจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์...■■ บริษัท เลทิส ไบโอเทคานอล จำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม KTIS... ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP โดยบริษัท SGS (Thailand) Limited ซึ่งเป็นบริษัทตรวจรับรองมาตรฐานชั้นนำของโลก...การตรวจรับรองครั้งนี้เพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตเอทานอลของ KTBE ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักร บุคลากร อาคาร สถานที่ตั้ง รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ได้มาตรฐานสำหรับที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารและยา ถูกสุขลักษณะ อนามัยตามมาตรฐาน GMP และไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐาน HACCP...■■ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้รายงานต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้รับทราบเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม หลังจากที่มีบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด...ได้เข้าสู่กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมในการยื่นฟ้องรัฐบาลไทย ในประเด็นปัญหาการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณที่จะหมดสัญญาสัมปทานเดือนเม.ย. 2565 ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงในการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและจะกระทบการผลิตก๊าซธรรมชาติ 'ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมแก้ปัญหาโดยการเตรียมนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีเพื่อทดแทน...■■

กระเบื้องปูพื้น